



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า โทร 042-796107

ที่ สน 1232/ 84 วันที่ 21 มีนาคม 2567

เรื่อง รายงานและขออนุญาตเผยแพร่การเข้าร่วมโครงการอบรมด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOPH Integrity and Transparency Assessment System: MOIT) ให้มีการดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและวินัยรวมทั้งการป้องกันการกระทำผิดวินัย ตลอดจนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา มาเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ด้วยการทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 Online ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยมีกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา มาเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้าเข้าร่วม จำนวน 5 คน และขอเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายรณเสถียร เปรมจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นางไพรวลัย สุทธิแสน)

สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า

โทร. 042-796107

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”